

สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินฉิ่ง

เป้าหมายที่ 1 สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีมาตรฐานเป็นเลิศ

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่ทำ	ผลการดำเนินงาน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับงานวิจัยของ สถาบัน ฯ	1. รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ งานวิจัย เพื่อให้สามารถเข้าประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	1. จัดทำโปรแกรมการเก็บ การสืบค้นงานวิจัยของสถาบัน ฯ เผยแพร่ผ่าน Web 2. นำผลงานวิจัยของสถาบัน ฯ เผยแพร่ผ่าน Web ได้จำนวน 50% ของจำนวน ผลงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน
2. ควบคุมกำกับงานประกัน คุณภาพ	1. รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมรับการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2. ประเมินผลการทำงานด้านประกัน คุณภาพ	1. จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพไว้อย่างชัดเจน ทำในระดับบริหารและดำเนินการ 2. มีการประชุม ประชาพิจารณ์ โดย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของสถาบัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และร่วมพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ดำเนินการได้อย่างน้อยเป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อ เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินภายในของ สกอ. และ ก.พ.ร. ประจำปีทุกครั้ง
3. มีการจัดทำแผนงานควบคุม ภายใน	- ให้การสนับสนุนจัดทำควบคุมภายใน ตามประเด็นที่เลือก	- จัดทำแผนและดำเนินการควบคุมภายในเพื่อบริหารความเสี่ยง ในเรื่องของงาน สารบรรณ เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย และรายงานการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันการใช้จ่ายด้านค่าน้ำมันที่ไม่เป็นไปตามภารกิจของสถาบัน ฯ

เป้าหมายที่ 2 สร้างนักวิจัยและนักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถสูงและมีคุณธรรม

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่ทำ	ผลการดำเนินงาน
- ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	- จัดทำระบบจัดการรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	- จัดหาเครื่อง LCD ให้พอเพียงกับห้องเรียนทุกห้อง และเพิ่มจุดต่อ Internet เพื่อใช้กับ Note book และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) ทุกพื้นที่ชั้นล่างของสถาบัน ฯ

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่ทำ	ผลการดำเนินงาน
- พัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการ	<ol style="list-style-type: none">1. ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการให้มีประสิทธิภาพ2. ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ	<ol style="list-style-type: none">1. ได้จัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้านการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรมประกันคุณภาพของฝ่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย2. จัดทำฐานข้อมูลผ่าน Website ของสถาบัน ฯ ใน 4 ภารกิจ ได้แก่ งานวิจัย บริการวิชาการในด้านเครื่องมือวิจัย บทความวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ องค์ความรู้ที่ได้จากผลงานนิสิต และจากคณาจารย์ที่เป็นเอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ เผยแพร่ให้บริการผ่าน Web3. ดำเนินการประเมินผลการให้บริการผ่าน Web และกลั่นแกล้งแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบริการของสถาบัน ฯ4. มีผู้แสดงความคิดเห็นในช่วง 6 เดือน พฤศจิกายน 2551 – เมษายน 2552 มีผู้แสดงความคิดเห็น 24 ราย ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการใช้เว็บของสถาบัน ฯ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.83 ระดับมาก คิดเห็นร้อยละ 45.83 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 8.33 โดยมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของฐานข้อมูลของเว็บสถาบัน ฯ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความพึงพอใจต่อการใช้เว็บของสถาบัน ฯ